

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN VĨNH THUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 81 /UBND  
Về việc trả lời Báo chí

Vĩnh Thuận, ngày 14 tháng 6 năm 2019

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang.

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận có nhận được của phóng viên Hoàng Quân, Tạp Chí Nông thôn mới (Làng Mới) đặt vấn đề:

*1. Tại sao các câu hỏi của Làng mới gửi đến UBND huyện Vĩnh Thuận vào tháng 11.2018 đến nay liên quan đến việc cô giáo Vũ Thị Niêm nhiều lần bị rút hết tài khoản của trường vẫn chưa được hỏi âm? Trong vấn đề này, việc làm của Phòng giáo dục huyện Vĩnh Thuận có đúng với luật ngân sách, qui định của ngành kho bạc hay không? Đề nghị trả lời trong vấn đề này, có hay không chỉ đạo của UBND huyện? Khi rút chuyển tài khoản mà không có sự đồng ý, chấp thuận, hay biết của Chủ tài khoản. Giả sử, sau này có vấn đề phát sinh khi các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc số tiền trên đã tất toán đi đâu, ra sao. Thì trách nhiệm này sẽ thuộc về ai? Chủ tài khoản là cô Niêm hay UBND huyện, Phòng GDĐT huyện, hay kho bạc nhà nước huyện. Đề nghị huyện trả lời rõ vấn đề này để cô Vũ Thị Niêm tránh tâm tư lo lắng vì cô sắp về hưu, e sợ sẽ bị liên quan trách nhiệm hình sự sau này.*

Sau khi nhận được câu hỏi, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc làm việc với Phòng Tài chính Kế hoạch và đồng chí Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện để nghe báo cáo làm rõ theo nội dung phóng viên phản ánh. Qua cuộc làm việc, Ủy ban nhân dân huyện trả lời như sau:

**1. Việc điều chỉnh kinh phí bổ sung của trường TH&THCS Tân Thuận 1, với số tiền 74.419.506 đồng:** Phòng Giáo dục-Đào tạo đã tham mưu cho UBND huyện Vĩnh Thuận bổ sung kinh phí cho trường TH&THCS Tân Thuận 1 để trả nợ (theo Quyết định số 191/QĐ-PGD ngày 29/12/2015) Cuối năm, để thực hiện quyết toán năm 2015 với Phòng Tài chính-Kế hoạch, ngày 14/01/2016 Phòng Giáo dục buộc phải điều chỉnh kinh phí sang cho đơn vị trường THCS Vĩnh Phong 2, với số tiền 74.419.506 đồng (do đơn vị này cần tăng cường cơ sở vật chất để đón trường đạt chuẩn quốc gia) cũng nhằm đảm bảo việc thanh quyết toán cuối năm với Kho bạc Nhà nước và Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Vĩnh Thuận; đồng thời cũng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của ngành. Nội dung này đã có Kết luận số 01/KL-UBND ngày 02 tháng 08 năm 2016 của Ủy Ban nhân dân huyện về Kết luận Thanh tra việc thực hiện pháp luật Nhà nước trong quản lý thu, chi tài chính và các nguồn thu khác đối với đơn vị Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Thuận 1.

**2. Đối với việc điều tiết số tiền 96.075.523 đồng năm 2017 của trường TH&THCS Tân Thuận 1.** Bởi do đây là phần kinh phí chi cho con người còn thừa theo báo cáo của đơn vị có 02 giáo viên nghỉ việc, do có biến động biên chế (chuyển đến- chuyển đi) thường xuyên trong năm học giữa 33 đơn vị trường học trực thuộc. Sau đó Phòng Giáo dục có lập phiếu điều chỉnh được Phòng Tài chính và Kế hoạch thống nhất điều chỉnh trên hệ thống dữ liệu và gửi phiếu điều chỉnh cho các đơn vị tăng, giảm.

Như vậy, việc điều chỉnh kinh phí giữa các đơn vị trường, Trường Phòng Giáo dục - Đào tạo thực hiện đúng theo thẩm quyền, Ủy ban nhân dân huyện không cho ý kiến về nội vấn đề này. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện việc điều chỉnh kinh phí giữa các đơn vị, Trường Phòng Giáo dục - Đào tạo còn thiếu sót: Chỉ ra phiếu điều chỉnh, nhưng chưa ra quyết định điều chỉnh tăng, giảm giữa các đơn vị, từ đó gây thắc mắc trong việc quản lý tài chính ở các đơn vị, đây là thiếu sót của Phòng Giáo dục và Đào tạo và Đồng chí Trưởng phòng đã ghi nhận và đã khắc phục trong năm 2018.

*2. Phóng viên Lam Hiếu (VOV) đặt vấn đề: Đội ngũ quản lý giáo dục và Giáo viên các trường Tiểu học và THCS trong huyện được xét nâng lương đợt 1 và đợt 2 năm 2018 đến nay chưa nhận được tiền nâng lương.*

Qua làm việc với Phòng Tài chính-Kế hoạch và Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện, Ủy ban nhân dân huyện đang chỉ đạo 02 đơn vị Phòng Tài chính-Kế hoạch và Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện phối hợp làm rõ việc chậm chi trả tiền nâng lương cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các điểm trường thuộc trách nhiệm của cơ quan nào. Khi có báo cáo chính thức của 02 cơ quan, Ủy ban nhân dân huyện sẽ trả lời cho báo chí rõ.

Ủy ban nhân dân huyện xin thông tin cụ thể nội dung mà phóng viên phản ánh đến Sở Thông tin và Truyền thông./.

**Nơi nhận:**

- Sở TT&TT;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Hậu**